

**Hội CSVSQ/Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam
Sacramento/California**

Thư tín: 4471 San-Juan Ave. Fair-Oaks, CA 95628
Phone: (916) 961-1309 Email: minhden27@yahoo.com

01/VT

Sacramento, Ngày 1 tháng 8 năm 2004

Nơi gửi: Hội CSVSQ/TVBQG-VN/Sacramento .

Nơi nhận: Tổng Hội CSVSQ/TVBQG-VN .

HỆTV/Hội CSVSQ/TVBQG-VN .

Hội CSVSQ/TVBQG-VN/ **Bắc CALI** .

Báo Đa Hiệu .

Trích yếu: v/v Thay đổi “**Gia đình CSVSQ**”
thành “**Hội CSVSQ**” .

Theo đa số ý kiến của Gia đình CSVSQ/TVBQGVN
SACRAMENTO, nay xin thông báo :

1. Từ nay **Gia Đình CSVSQ/TVBQGVN/**

SACRAMENTO sẽ được gọi là :

Hội CSVSQ/TVBQGVN/SACRAMENTO .

2. Hội có đồng lập trường và tuân theo nội quy
của Tổng Hội .

3. Sinh hoạt của Hội vẫn trong tinh thần tương
thân tương trợ .

4. Ban Chấp Hành tạm thời :

CSVSQ TỪ VẤN K12Hội Trưởng .

CSVSQ PHẠM THANH MINH K27.....Thư ký

CSVSQ NGUYỄN VĂN GƯƠNG K27... Thủ quỹ .

5. - Ban Chấp Hành tạm thời có nhiệm vụ tổ chức
họp mặt TẾT 2005 và bầu Ban Chấp Hành mới.

Sacramento, Ngày 01-08-2004

TM Hội Trưởng

Hội CSVSQ/TVBQGVN/SACRAMENTO .

CSVSQ Phạm Thanh Minh

Thư Ký

SINH HOẠT HỘI HOUSTON & DALLAS, TEXAS

Hội Võ Bị Dallas- FT. Worth

Ngày 3/10/2004 vừa qua, Hội CSVSQ/TVBQGVN tại Dallas- FT. Worth đã có một buổi họp tại Trung tâm sinh hoạt Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Dallas, Texas để bầu tân Hội trưởng.

Kết quả là CSVSQ Đinh Tiến Đạo K24 đã được đắc cử tân Hội Trưởng, nhiệm kỳ 2004-2006.
CSVSQ Đinh văn Mễ K16 cũng được Đại hội tín nhiệm làm Trưởng Ban Tư Vấn cho Hội.

HỘI VÕ BỊ HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Hội CSVSQ/TVBQGVN tại Houston và vùng phụ cận đã tổ chức một buổi họp để bầu tân Hội trưởng vào ngày 19/9/2004 tại nhà hàng Kim Phụng.

Kết quả: CSVSQ Đinh văn Nguyên K20 đã được đắc cử tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2004-2006.

CSVSQ Mạch văn Trường K12 cũng được đại hội tín nhiệm làm Trưởng Ban Tư Vấn cho Hội.

SINH HOẠT KHÓA 23

CHÚC MỪNG

1./- Nhận được hồng thiệp gửi từ San Diego CA của CSVSQ Trần Ngọc Bửu F/23 làm lễ Vu Quy cho trưởng nữ là cháu Trần Thị Hòa Khánh đẹp duyên cùng cậu Caleb Joseph David Maskell con trai của Ông Bà Brian Maskell thuộc Glen Mills PA. Hôn lễ được cử hành tại Thánh Đường The Congregational Church số 23 Park Street, New Canaan CT vào lúc 2:00 trưa Thứ Bảy ngày 3 tháng 7 năm 2004, tiệc mừng Tân Hôn được tổ chức cùng địa điểm ngay sau Thánh Lễ, tiệc mừng Tân Hôn tiếp theo được tổ chức tại nhà hàng Sea Food World số 15351 Brookhurst Street, Westminster CA 92683 lúc 12:00 trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2004. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin được chung vui cùng gia đình anh chị Trần ngọc Bửu. Thương chúc hai cháu Hòa Khánh & Calab sống trọn đời yêu thương nhau và hạnh phúc.

2./- Nhận được hồng thiệp gửi từ Higganum CT của CSVSQ Nguyễn Minh Châu B/23 làm lễ Thành Hôn cho thứ nam là cháu Nguyễn Hồ Minh Nguyên đẹp duyên cùng cô Lâm Quốc Lê Duyên trưởng nữ của Ông Bà Lâm Anh Kiệt thuộc West Hartford CT. Hôn lễ được cử hành tại tư gia số 4 Greenhouse Blvd. West Hartford CT vào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 9 năm 2004, tiệc mừng Tân Hôn được tổ chức tại Saint George Greek Orthodox Church, 301 West Main Street New Britain CT, lúc 5:00 chiều cùng ngày. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin được chung vui cùng gia

đình anh chị Nguyễn Minh Châu. Chúc hai cháu Minh Nguyễn & Lê Duyên trọn đời yêu thương nhau, trăm năm hạnh phúc.

TIN BUỒN

1/- Nhận được tin buồn Cụ Bà Nguyễn Thị Lan là nhạc mẫu của Cựu SVSQ Trần Văn Thiệt C/23 từ trần ngày 26 tháng 5 năm 2004 tại Rowland Heights CA, hưởng thọ 80 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng anh chị Trần Văn Thiệt và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Lan sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

2/- Nhận được tin buồn Cụ Ông Phạm Trọng Từ là nhạc phụ của Cựu SVSQ Trần Ngọc Thăng D/23 từ trần ngày 25 tháng 5 năm 2004 tại Garden Grove CA, hưởng thọ 80 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng anh chị Trần Ngọc Thăng và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Cụ Ông Phạm Trọng Từ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

3/- Nhận được tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Chính là nhạc mẫu của Cựu SVSQ Nguyễn Xuân Nghị G/23 từ trần ngày 12 tháng 6 năm 2004 tại Fountain Valley Hospital, hưởng thọ 80 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng anh chị Nguyễn Xuân Nghị và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Chính sớm về nước Chúa.

4/- Nhận được tin buồn Cụ Bà Trần Thị Châu là thân mẫu của Cựu SVSQ Trần Trọng Thạnh H/23 từ trần ngày 14 tháng 6 năm 2004, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Giáp Thân tại

Phan Thiết VN, hưởng thọ 91 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng anh chị Trần trọng Thanh và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Cụ Bà Trần thị Châu sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

5/- Nhận được tin buồn Cựu SVSQ Phạm Văn Huệ H/23 từ trần sáng ngày 29 tháng 5 năm 2004 tại York Town Virginia, hưởng thọ 59 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng chị Huệ, các cháu, và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Bà Phạm văn Huệ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

6/- Nhận được tin buồn Cụ Bà Đặng Mùi nữ danh Đoàn Thị Nhung pháp danh Chiếu Nhiễm là Nhạc mẫu của Cựu SVSQ Trương Minh Danh E/23 từ trần ngày 2 tháng 9 năm 2004 tại Houston Texas, hưởng thọ 80 tuổi. Toàn thể Cựu SVSQ k23 và gia đình xin chia buồn cùng anh chị Trương Minh Danh và tang quyến. Kính nguyện hương hồn Cụ Bà Đoàn Thị Nhung sớm về cõi niết bàn.

THÔNG BÁO

Khóa 23 Cựu SVSQ/TVBQGVN trân trọng thông báo:

Theo biên bản đại hội khóa 23 cựu SVSQ/TVBQGVN tại Anaheim, CA ngày 30 tháng 5 năm 2004, ban đại diện khóa 23 nhiệm kỳ 2004 - 2006 được chánh thức thông báo như sau:

Đại diện k23: Cựu SVSQ Nguyễn văn Hòa

Đại diện k23, Bắc CA: Cựu SVSQ Tô công Minh

Đại diện k23, Nam CA: Cựu SVSQ Nguyễn xuân Nghị

Đại diện k23, San Diego CA : Cựu SVSQ Trần ngọc Bửu

Đại diện k23, Seattle WA: Cựu SVSQ Tăng Khải Minh
Đại diện k23, miền Trung Hoa Kỳ: Cựu SVSQ Trương hữu Sáu

Đại diện k23, Đông Bắc Hoa Kỳ: Cựu SVSQ Trần minh Điện

Đại diện k23, Đông Nam Hoa Kỳ: Cựu SVSQ Ngô văn Ban

Đại diện k23 tại Gia Nả Đại : Cựu SVSQ Nguyễn công Tài

Đại diện k23 tại Úc Châu : Cựu SVSQ Ngô công Cầm

Đặc trách tài chánh : Cựu SVSQ Vũ huy Nghĩa

Quý hội Cựu SVSQ/TVBQGVN địa phương cần liên hệ với k23, vui lòng liên lạc trực tiếp với các cựu SVSQ đại diện nêu trên

Ngày 1 tháng 6 năm 2004
Cựu SVSQ Nguyễn văn Hòa
Đại diện khóa 23



SINH HOẠT KHÓA 16

SINH HOẠT KHÓA 16

1. THAM DỰ ĐẠI HỘI VÕ BỊ KỲ THỨ XIV.

Sơ kết đến nay, qua danh sách ghi danh của Ban Tổ Chức ĐH/VB, sẽ có 15 CSVSQ/K16 về phó hội tại vùng Phụ Cận Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, vào ngày 7 và 8/8/04 cùng với chương trình du ngoạn thăm viếng Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài. Những bạn từ các nơi xa về gồm có TZ Quang từ Canada, LV Thiết từ Massachusetts, Nguyễn Thiệu, NX Thắng từ Penn., NV Tri tự Trâu Lăn từ Oregon, Nguyễn Anh, Cao Yết từ San José, CA., NV Úc từ Nam Cali., TK Thuyên từ Florida, TO Xiếng từ Georgia, cùng các bạn ở địa phương. Nhân dịp này, do không còn thời gian nào thuận tiện hơn, sẽ có một buổi Họp Mặt được triệu tập trong đêm Dạ Tiệc lễ Thành Hôn

của cô con gái anh chị TC Rết vào ngày 7/8/04. Trước đó, Bộ Tam Sên N Anh, Cao Yết và Tô



Xiếng rủ nhau lên Nữ Ước viếng thăm Nữ Thần Tự Do với phương tiện tự túc. Bạn bè ở địa phương, với khả năng hạn chế, sẽ cố gắng sắp xếp để đón tiếp các bạn từ xa đến.

2. QUỸ SINH HOẠT CỦA KHÓA.

Trong đêm Lâm Viên vào tháng 3/04, Đại Diện Khóa đã ứng trước \$200.00 ủng hộ BTC/ĐH/VB. Sau này, lai rai một số các bạn đã tự động gửi tiền niên liễm cho Khóa. Bạn TC Rết đã hứa sẽ tổng kết để báo cáo cùng các bạn. Số tiền do bạn Bành Tổ và Lý Khâm ủng hộ ĐHV B sẽ

được chuyển giao đến BTC trước ngày 20/7/04. Khi nào thấy cần ĐD Khóa sẽ kêu gọi các bạn sau.

4. ĐẠI HỘI VÕ BỊ Kỳ Thứ XIV tại Vòng Phụ Cận Washington, DC.

Tính nhằm tới lui, có thể tổng kết số bạn K16 về dự ĐHVB là 17 người . Nhằm tới nhằm lui vì có bạn chợt đến, chợt đi, hoặc ghi danh đóng tiền nhưng chỉ xuất hiện vào buổi Tiệc Bế Mạc. Ông Tổng hai nhiệm kỳ đã trở thành Víp nên ít khi ngồi chung với Khóa, lại còn ngồi ghế “Chủ Tạ” nên có dịp ngắt lời phát biểu của bạn Úc. Nói đến Ban Tiếp Tân của Khóa, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Cao Bồi Đalat và NV. Thuận. Cách nay mấy năm, Cao Bồi lo thu xếp về hưu, đã bán lại căn nhà ngoại ô cho mấy đứa con của Thuận, dọn về ở Condo với Người Đẹp. Do đó, kỳ này, Thuận lãnh đủ hai vợ chồng Thái Ồi Xiếng và ái nữ, cặp uyên ương N.Anh, Cao Yết và cuối cùng là TN. Lượng với cháu nội. Hai đứa chạy mệt nghỉ . Hồi còn ở Trung Học trên Đalat, chung một trường, trên tại hạ hai lớp là Trần Trung Lương và NV. Thuận. Dù là bạn cùng khóa nhưng Cao Bồi chưa bao giờ mở miệng mày tao với hai ông này. Trên một lớp còn có Ông Lái Đò Nguyễn Tuấn nữa. Thì giờ quá eo hẹp nên rút cuộc đành phải họp khóa bỏ túi ngay trong đêm Tiệc Cưới của con gái anh chị Rết. Thế mà cũng thiếu hết 2 mạng là TD. Quang và “Trâu Lăn”.

Dạ
tiệc
chia tay
Võ Bị
được tổ
chức tại
Khách
Sạn
Fairview



Marriott với 530 người dự, trong đó có độ 130 thân hữu K16 ở địa phương thiếu PK Đan, Trần Phát Đạt. NX. Thắng đưa Người Đẹp Mới dự tiệc còn lên hát tặng cho Khóa một bản Tình Anh Lính Chiến nữa. Kỳ họp này, NV. Úc làm được hai việc tốt là tìm được Thầy Thuốc chữa bệnh và sui gia cùng khóa.

5. Nhân dịp Đại Hội, Đại diện Khóa đã trích từ Quỹ của Khóa ủng hộ cho Tổng Hội, Đoàn TTNDH, Đặc san Đa Hiệu và Ban Tổ Chức ĐH là 420.00 đô la. Ban Rết có hứa sẽ tổng kết tình hình quỹ để báo cáo cho các bạn sau.

6. HỌP KHÓA NĂM 2005.

Nhân chuyến về san José, Cali., trong buổi họp với các bạn ở Bắc Cali, tất cả đều muốn tổ chức Họp Khóa vào tháng 12 năm 2005 tại Nam California với lý do tại đây vốn đã có sẵn đông anh em và nhiều người muốn có dịp về thăm Saigon Nhỏ. Đề nghị các bạn ở Houston, TX. và Nam Cali họp nhau lấy biểu quyết để loan báo chung cho mọi người vào đầu năm 2005 hầu kịp chuẩn bị. Vào dịp này, được biết các bạn ở Bắc Cali đã quyên góp được hơn \$400.00 để gửi về trợ giúp cho bạn Nguyễn Văn Ôn theo lời kêu gọi của ĐD Khóa. Nhân này, Cao Bồi cũng tin các bạn biết, từ năm 2002, là Trưởng Khối Thương Phế Bình của Liên Hội Cựu CS/HTĐ, chúng tôi đã gửi về VN số tiền là \$49,630.00 cho các TPB/VNCH. Hồ sơ và danh sách đã được lưu trữ trong máy điện toán để kiểm chứng và tránh trùng hợp.

Thân ái chào các chị và các bạn.

Đại Diện Khóa

CSVSQ Trần Ngọc Toàn K16

Sinh Hoạt THANH THIẾU NIÊN ĐA HIỆU



DẤN THÂN CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI TTNDH 2004



cô Anh Thư
Tổng Đoàn Phó/TĐ/TTNDH

Dựa trên kết quả của khóa hội thảo về lãnh đạo dành cho tuổi trẻ Mỹ gốc Việt mà Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TTNDH) đã phối hợp tổ chức mùa hè năm 2003, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (BCH/TĐ/TTNDH) quyết định tổ chức Đại Hội TTNDH 2004 dựa trên cùng mô thức. Điều đó có nghĩa là phải cần nhiều hơn 2 ngày, phải sửa soạn chương trình thật kỹ lưỡng và mời các

diễn giả quan trọng tham dự.

Nếu kể theo thứ tự ngày tháng thì người đến Hoa Thịnh Đốn đầu tiên là TTNDH Michelle Hằng (K28/2) của Bắc Cali trên đường đi nghỉ hè với gia đình. TTNDH Xuân Phước (K26/2) của TTNDH Âu Châu cũng đến Hoa Thịnh Đốn một tuần trước Đại Hội. Đêm tiền Đại Hội tại tư gia của chú Võ Nhẫn, TTNDH đến từ Sydney, Úc Châu, từ Frankfurt, Đức Quốc, từ Paris Pháp Quốc, từ San José và từ Arkansas đã có một buổi hội ngộ, làm quen rất thích thú. Chúng tôi ngồi quanh nói chuyện, đùa giỡn rất lâu, dù biết rằng sáng hôm sau phải bắt đầu sớm.

Để tạo cơ hội cho đoàn viên làm quen và kết thân tình, BCH/TĐ/TTNDH giữ một số phòng tại khách sạn Marriott, mượn 2 xe van để chuyên chở đoàn viên, và phân công đưa đón. BCH/TĐ/TTNDH cũng chuẩn bị các chương trình du lịch, giải trí cho đoàn viên trong những giờ sau Đại Hội. Anh Hoàng Tôn Long K31 đến từ Đức Quốc thật dễ thương, đã tình nguyện cùng BCH/TĐ/TTNDH lo cho các đoàn viên.

Đại Hội TTNDH bắt đầu vào sáng Thứ Năm, 5 tháng 8, 2004. Địa điểm là một phòng họp của Phường Mason. Vì là ngày giữa tuần nên chỉ khoảng 20 anh chị em đoàn viên tham dự. Sau phần ăn sáng và ghi danh, anh Trần Quốc Dũng đã mở lời chào mừng đoàn viên, thông qua nghị trình 4 ngày Đại Hội, cùng đưa ra một số đề tài công tác.

Nữ Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne của Virginia, tác giả của Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ, tác giả của Ngày Tưởng Nhớ Người Việt Quốc Gia và Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam tại Virginia, đã nói chuyện với đoàn viên TTNDH về đề tài chính trị, vì sao sự tham gia của tuổi trẻ, đặc biệt dân thiểu số là điều cần thiết. Bà định nghĩa chính trị là dùng sự khác biệt để giải quyết khó khăn chứ không phải là để kết quyền lực.

Sau phần hội thảo đầu tiên, TTNDH lên đường đến đại

sảnh đường quận Fairfax. Nơi đây, phái đoàn được chào đón bởi nhân viên của văn phòng Quận Trưởng. Nhiếp ảnh viên của Quận đã chụp hình lưu niệm cho đoàn viên trong khuôn viên của Quận. Sau đó, phái đoàn được đưa đến phòng ăn, nơi đó cơm trưa đang chờ. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Quận Fairfax, ông Gerry Connolly đến dùng cơm trưa và nói chuyện với anh em. Sau lời chào mừng, Ông Connolly đã nói về quận Fairfax, về diện tích, dân số, dịch vụ, về chính sách bảo vệ an ninh, bảo vệ môi sinh, rằng Fairfax có tỷ lệ thất nghiệp thấp so với các thị trấn hay thành phố lớn khác; rằng Fairfax là nơi chọn lựa để sinh sống, để làm ăn của rất nhiều sắc dân thiểu số. Và cuối cùng, ông hãnh diện nói rằng địa điểm đại hội mà TTNDH đã chọn, quận Fairfax tiểu bang Virginia, đã có nghị quyết và đạo luật công nhận quốc kỳ truyền thống của người Mỹ gốc Việt. Ông cũng không quên khuyến khích tuổi trẻ tham gia vào sinh hoạt xây dựng cộng đồng. Phái đoàn đã được hướng dẫn xem trụ sở quận sau đó. Món quà lưu niệm bất ngờ là tấm ảnh phái đoàn chụp cùng với quận trưởng Connolly. Nhiếp ảnh viên của quận đã cung cấp cho phái đoàn mỗi người một tấm.





Phần còn lại trong ngày, anh Tổng Đoàn Trưởng đã nói qua về chương trình thăm viếng thủ đô ngày hôm sau và chương trình đại hội hai ngày sau đó.

Từ sáng sớm Thứ Sáu, lobby khách sạn đã rộn ràng và tấp nập. 5 chiếc xe đò Ban Tổ Chức Đại Hội 14 đã thuê mượn để đưa quan khách đi thăm thắng cảnh thủ đô, 1 chiếc được dành cho TTNDH. Nghe đâu đó là chuyến xe vui nhộn nhất với những trận cười nghiêng ngả. Trời thương, những ngày hè thủ đô tự dưng mát mẻ, khô ráo. Xuống tới DC, trong lúc chờ đến giờ vào quốc hội, TTNDH đã đi dạo khắp nơi. Từ viện bảo tàng không gian, viện bảo tàng tội ác Đức Quốc Xã, viện bảo tàng nghệ thuật, TTNDH cùng nhau đi chơi thật vui. Tối Thứ Sáu, trong lúc các chú bác đang họp tiền Đại Hội thì TTNDH có chương trình văn nghệ karaoke thật hào hứng với MC đa tài Quốc Vinh. Khuya hôm đó, các anh chị em còn tập hát với chú Long để trình diễn trong đêm dạ tiệc.

Ngày thứ 3 của Đại Hội, Thứ Bảy, là ngày thật bận rộn cho TTNDH và là ngày TTNDH tham dự đông đảo nhất. Buổi sáng dành cho chương trình khai mạc Đại Hội 14. Sau giờ cơm trưa, TTNDH đã có dịp hội thảo với dân biểu Richard Black về hệ thống lập pháp tiểu bang, các phụ tá pháp lý của nữ dân biểu Loretta Sanchez, những người đã thực sự tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, về hệ thống lập pháp liên bang. TTNDH cũng đã có dịp hội thảo với Phụ Tá Đặc Biệt của Thị Trưởng Chicago, cô Lê Ngoan, và sau đó là phần hội thảo với Giáo Sư Larry Berman, khoa trưởng Đại Học California tại Hoa Thịnh Đốn và cũng là tác giả của Không Hòa Bình Chẳng Danh Dự, Nixon, Kissinger và Sự Phản Bội Tại Việt Nam.

Phần nói chuyện của cô Lê Ngoan về những điểm tích cực cũng như tiêu cực, ưu và khuyết điểm của công việc phục vụ quần chúng. Là người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm phục vụ dân cư của tiểu bang Illinois và là người Mỹ gốc Việt duy nhất được mời tháp tùng cựu Tổng Thống Clinton trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2000, cô Ngoan đã chia sẻ cùng TTNDH những nhận định thực tế dựa trên kinh nghiệm phục vụ quần chúng của cô. Phần hội thảo của cô đã tạo được rất nhiều phản ứng tốt đẹp từ cử tọa.

Giáo sư tiến sĩ Larry Berman, trong phần nói chuyện của ông, đã nói đến nhận định của ông về sự thay đổi tại Việt Nam và sự ảnh hưởng đối với nhiều thế hệ người Việt. Ông đã nói đến giai đoạn tối đen của lịch sử Việt Nam sau 30/4 năm 75 vì sự trả thù đê tiện và dã man của việt cộng đối với nhân dân miền Nam, nhưng cũng lúc, ông cũng nhận định





rằng đổi mới đã mang lại nhiều thay đổi cần thiết cho Việt Nam. Tuổi trẻ tại Việt Nam ngày nay, như những bạn cùng tuổi tại Hoa Kỳ, là những người rất hiếu học, hiếu kỳ về Hoa Kỳ nên Anh ngữ là tiếng được học nhiều nhất.

Tối Thứ Bảy, dạ tiệc TTNDH, là một bàn dài 50 chỗ rộng rãi tiếng cười giữa một nhà hàng ăn rộng lớn. Có lẽ từ ngày thành lập, đó là lần đầu tiên TTNDH có một buổi tiệc đông đủ như thế.

Ngày Chủ Nhật khởi đầu bằng một buổi hội thảo về communication skills do một sinh viên trẻ, 19 tuổi, của American Legacy Foundation đảm trách. Phần hội thảo hào hứng và hiệu quả đã được sự hưởng ứng đầy thích thú của đoàn viên. Phần hội thảo này đã chấm dứt phần nói chuyện của những diễn giả đến từ bên ngoài. Sau giây phút đó, TTNDH trở về với những sinh hoạt nội bộ.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm, TTNDH Daniel Duy Từ K29/2 đến từ Arkansas, đã chia sẻ với các bạn đoàn viên lý do tham dự cũng như kinh nghiệm học hỏi được từ lần tham gia tại Vietnam





Center-University of Texas at Lubbock về đề tài 40 cuộc đảo chánh 1963. Daniel Duy Từ là thuyết trình viên trẻ tuổi nhất trong số các diễn giả hầu hết là giáo sư Đại Học, ngoại giao đoàn, chính trị gia, v.v.. Duy cũng chia sẻ những hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam với các bạn. Phạm Anh Vũ đến từ San Diego nói về những kinh nghiệm sinh hoạt xã hội của anh và đoàn TTNDH San Diego.

Trong thời gian ngắn ngủi còn lại của ngày cuối cùng của Đại Hội, TTNDH đã bầu ra một Ban Bầu Cử để đoàn viên tham dự có cơ hội chọn lựa người lãnh đạo mới. Một cuộc bầu cử hào hứng đã diễn ra cho đến giây phút sau cùng. Sau 5 năm xây dựng TTNDH, ban chấp hành đầu tiên của Tổng Đoàn đã thật sự mãn nhiệm. Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu hôm nay đã có chỗ đứng tương đối vững trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại và đang có thành phần đoàn viên với bản năng lãnh đạo đáng kể. Tương lai của TTNDH đầy triển vọng với thành phần lãnh đạo mới

trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Sáu giờ chiều, phòng khánh tiết của khách sạn đã nhộn nhịp tiếng chào hỏi và rộn ràng những tà áo muôn màu, lộng lẫy. Mọi người hân hoan cười nói, ghi nhận một Đại Hội thành công và niềm vui hội ngộ. TTNDH cũng góp phần văn nghệ giải trí với bản đoàn ca Thanh Niên Đa Hiệu Hành Khúc. Các bạn TTNDH Montreal cũng trình bày một ca khúc do một chú tại Montreal sáng tác. TTNDH Nguyễn Quốc Vinh cũng góp phần bằng một màn ảo thuật hấp dẫn.

Tiệc vui nào rồi cũng phải hết. Tờ mờ sáng hôm sau, một số đoàn viên lên đường trở về nhà. Như để níu kéo những giây phút vui nhộn bên nhau, họ đùa giỡn, ca hát gần như cả đêm, không ai buồn nhắm mắt. Những cái gõ, những dặn dò nhớ email, nhớ gọi, những tấm hình chụp mãi không hết. Họ hẹn nhau sẽ gặp lại một dịp nào đó. Họ hẹn nhau sẽ liên lạc trên diễn đàn. Đại Hội Võ Bị Âu Châu sẽ là thời điểm gặp gỡ kế tiếp. Họ ra về với niềm tiếc nhớ ngày vui đã qua mau.

Những ngày sau Đại Hội, đoàn viên TTNDH lại gặp nhau trên một diễn đàn điện toán. Đây là ý nguyện của đoàn viên, mọi người vào cùng một nơi để trao đổi. Trong diễn đàn này đã có hơn 20 đoàn viên từ chương trình hội thảo lãnh đạo năm trước. Tuy chưa hề gặp, họ lên tiếng chào mừng nhau, hỏi thăm về Đại Hội thật vui vẻ. Hình ảnh Đại Hội, cảm nghĩ về Đại Hội được gửi lên để chia sẻ với nhau. Có bạn cho biết không có ý tham dự Đại Hội. Giờ chót vì lý do bất khả kháng, đã theo gia đình đến Washington. Giờ trở về nhà, người bạn đoàn viên này mừng đã đến Đại Hội. Không những người bạn này đã tìm được niềm vui, đã học hỏi được điều tốt, còn tìm được những người bạn đồng hành quý báu. Đa số cho rằng những buổi hội thảo với đề tài học hỏi thú vị, những cơ hội sống chung, sinh hoạt chung tạo một chân tình khó tả giữa TTNDH. Họ muốn có được những cơ hội tương tự thường xuyên hơn. Các bác các chú



có 4 năm để quý mến nhau. TTNDH chỉ có vài ngày bên nhau nhưng thân tình cho nhau không kém. Phải chăng đó là phần thưởng quý giá nhất cho những người đi xây đắp Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Thân chúc Tân Ban Chấp Hành Tổng Đoàn TTNDH và Ban Giám Sát một nhiệm kỳ nhiều thắng lợi. Hẹn sẽ cùng nhau có những ngày vui trong những lần họp mặt tới.

Ký Hiệu Tổng Đoàn

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT ĐOÀN TTNDH VÙNG MONTRÉAL, CANADA

Sau 6 tháng hoạt động

Kính chào Quý Quan khách, Quý Bác, Cô Chú, Các Anh Chị, và các Đoàn viên .

Đại diện Đoàn TTNDH/MTL, trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn BTC Đại Hội lần thứ XIV, đã góp nhiều công sức cho tổ chức đại hội thật long trọng, ấm cúng, ý nghĩa và ĐTTNDH/MTL có dịp tham gia đại hội và học hỏi . Nhân dịp nơi đây, ĐTTNDH/MTL xin tri ân quý Bác, Cô Chú thế hệ 1 tại Montréal, luôn luôn nhắc nhở, ủng hộ, khuyến khích thế hệ thứ 2 tái hoạt động, hướng về Kết Đoàn tập thể, thể hiện tinh thần Trách Nhiệm và sinh hoạt trong tinh thần Võ Bị .

Chia sẻ cùng quý vị và các Đoàn Viên khắp nơi xa gần, những hoạt động, sự cảm nhận và suy tư ĐTTNDH vùng Montréal trong sáu tháng qua .

Sau một thời



gian vì bận rộn cuộc sống, ĐTTNĐH vùng Montréal như đã “ngủ quên” trước sinh hoạt trong Đoàn và hoạt động tham gia Cộng Đồng Việt Nam tại địa phương thêm vững mạnh, nhưng các anh chị em thế hệ thứ 2, vẫn nhận biết và luôn luôn hướng về quê hương với niềm tin trong tương lai nước Việt Nam sẽ Phú Cường, Văn Minh, Tiến Bộ và theo trào lưu Tự Do, Dân Chủ .

Quý Bác, Cô Chú, Chú Tri, Chú Can, Chú Ninh, thế hệ thứ 1 tại Montréal đã “đánh thức” và vận động các cháu thuộc thế hệ 2 nên tái hoạt động và cần có hướng đi ý nghĩa trong tương lai . Các anh chị em thế hệ thứ 2 đã họp lại và tái thành lập Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng Montréal vào tháng 2-2004, với Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2004-2006:

Nguyễn Như Ân K.17/2 : Trưởng Đoàn

Nguyễn Hồ Quỳnh Trâm K22/2 : Thủ Quỹ

Mai Lê Thanh Nguyễn K12/2 : Ngoại Vụ liên lạc .

Và đến tham gia Đại Hội XIV cùng chung trách nhiệm lần này, gồm Huy Phạm, Thanh Nguyễn, Minh Hằng , Quỳnh Trâm và Quốc Quang .

Tuy cùng mang huyết thống : “con quan thì lại làm quan, con nhà tông (con cháu Võ Bị Đà Lạt, Đa Hiệu, Đa Năng) không giống lông cũng giống cánh” , nhưng ban đầu, chúng tôi, đoàn viên thế hệ thứ 2 cũng bỡ ngỡ, thắc mắc tự hỏi : tại sao thành lập đoàn, đoàn thành lập có thể đóng góp được gì và mục tiêu, đường hướng như thế nào ? v..v.. Sau các cuộc họp lần thứ hai,thứ ba, thì mọi người hiểu nhau hơn và hiểu tâm tư nguyện vọng . Tuy không nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy “**đoàn kết là sức mạnh**”, “**tập thể đoàn kết là trên hết**”, “**một con én không làm nên mùa xuân**”

Và đồng ý với nhau là cần có **Mục Tiêu và hướng đi ĐTTNĐH vùng Montréal :**

1- Tham gia những sinh hoạt cần thiết vào Hội đoàn

và Cộng Đồng Việt Nam để đóng góp một phần xây dựng Cộng Đồng Việt Nam thêm vững mạnh và đoàn kết . Cộng Đồng VN vững mạnh thì Tiếng Nói Người Việt sẽ mạnh và có thể thực hiện những dự án cần thiết trong tương lai .

2- Sinh hoạt hàng tháng (trao đổi ý kiến về công việc, giúp ích cuộc sống, v.v..) và thể thao rèn luyện thể lực, thể năng .

3 - Duy trì và phát huy tinh thần Võ Bị, tương thân, tương ái và phối hợp, hòa đồng cùng các đoàn viên khác, với Tổng Đoàn và các Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu khắp nơi .

Các chương trình sinh hoạt được đề ra và thực hiện :

- Tháng 04-2004, ĐTTNĐH tham gia **Hội Thảo Thanh Niên : Tuổi Trẻ và Tương Lai**, tham gia giỗ tổ Hùng Vương do Cộng Đồng tổ chức . Hội thảo Thanh Niên, anh Nguyễn Như Ân K17/2 đã đóng góp ý kiến Tuổi Trẻ và Tương Lai trên bàn cử tọa dành cho các Hội đoàn . Theo chúng tôi, cần có tiếng nói Tuổi Trẻ VN, để nói lên sự hội nhập, nhưng vẫn



giữ đặc sắc Việt Nam, trong sắc dân đa văn hoá tại hải ngoại và Chú Nguyễn Tri K22, Hội trưởng CSVSQ/TVBQGVN tại vùng Montréal đã bổ túc thêm ý kiến và mục tiêu sinh hoạt ĐTTNĐH vùng Montréal.

- Sau đó, vào tháng 05-2004, **buổi dạ tiệc họp mặt ra mắt BCH/ĐTTNĐH vùng Montréal** . Cuộc họp mặt niềm nở y như ra mắt “con dâu và chú rể” chung vui con cháu Võ Bị (Quý Bác, Cô Chú “nhìn xem mắt” vì biết là có con, cháu thế hệ thứ 2 tại Montréal, mà chưa bao giờ gặp mặt) . Trưởng đoàn Nguyễn Như Ân K17/2 lên cảm ơn và nhận tiền “lì xì” . Các đoàn viên nhận thấy tinh thần của quý Bác, Cô Chú tại Montréal rất cao .

- Vài tuần sau, ĐTTNĐH vùng Montréal có dịp gặp quý Bác, Cô Chú và các bạn thân hữu tại

“Đêm Hội Ngộ hàng năm nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19-6” . Cuộc họp trong đại gia đình VB Montréal thật ấm cúng, thân mật, hàn huyên, ẩm thực, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng cười, nhưng thỉnh thoảng hình ảnh oai hùng trong tinh thần và quân phục, đã làm chúng tôi suy nghĩ, thời gian chiến tích thắm thoát mà đã gần 30 năm trôi qua và liệu 30 năm tới thế hệ thứ 2, thứ 3 sẽ đi về đâu ? Đất nước Việt Nam sẽ thế nào ? v...v.....

- Ý thức được tầm quan trọng của truyền thông Website liên mạng, là phương tiện truyền

thông thứ 4 được phát triển thật nhanh và hiện đại hơn 10 năm nay (cùng phối hợp với 3 phương tiện truyền thông, đài phát thanh, truyền hình và báo chí) **Website liên mạng giúp chúng ta hiểu biết nhau, chia sẻ tin tức, hình ảnh, thông tin, tâm tư, kế hoạch, v..v...cùng các đoàn viên tại địa phương và khắp nơi trên thế giới** . Đoàn TTNDH vùng Montréal kế hoạch và phối hợp cùng quý Bác, Cô Chú CSVSQ/TVBQGVN vùng Montréal, mỗi người đóng góp một viên gạch, đã hoàn thành Website liên mạng www.dttndh-mtl.org vào tháng 7 . Cũng trong tháng 7 này ĐTTNĐH với sinh hoạt



hàng tháng, đi picnic cùng các đoàn thể khác, tham gia hát hợp ca và chuẩn bị tham gia Đại Hội Võ Bị XIV và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vào tháng 8 tại Washington DC .

Cuộc du lịch ngàn dặm bắt đầu bằng 1 bước . Thế đó, ĐTTNĐH vùng Montréal đã đi một bước ngắn và ĐTTNĐH vùng Montréal mong chia sẻ, phối hợp, hòa đồng cùng các đoàn viên khác, với Tổng đoàn và các Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu khắp nơi .

Chào thân ái .

ĐTTNĐH vùng Montréal

Ngày 7 tháng 8 năm 2004 .